

### ความเป็นมาของปัญหา

ระบบการชำระเงินกับต่างประเทศ เป็นกลไกทาง เศรษฐกิจที่มีความสำคัญมากที่สุดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีความสำคัญอย่างลึกซึ้งต่อความ เจริญรุ่งเรือง ของประเทศชาติและต่อความอยู่ดีกินดีของประชาชน แต่ถ้าหากมีปัจจัยอัน เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของระบบดังกล่าว ความเจริญก้าวหน้าของประเทศก็ย่อมจะถูกกระทบกระเทือนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น จึงควรจะมีการศึกษาวิจัยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและหาแนวทางที่จะขจัดปัญหาอัน เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของระบบการชำระเงินดังกล่าวให้หมดสิ้นไป

### วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เนื่องจากระบบการชำระเงินกับต่างประเทศ มีความสำคัญต่อ เศรษฐกิจของประเทศและต่อชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคลทุก ๆ คนในประเทศเป็นอย่างมาก จึงไม่อาจจะ เป็นโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมก็ตาม ซึ่งผู้เขียนก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการชำระเงินกับต่างประเทศดังกล่าว ดังนั้น ผู้เขียนจึงทำการศึกษาวิจัยถึงระบบการชำระเงินกับต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาที่สำคัญพอสรุปได้ดังนี้คือ

๑. เพื่อศึกษาระบบการชำระเงินกับต่างประเทศของประเทศไทยในปัจจุบันมีวิวัฒนาการลักษณะโครงสร้างและการทำงานเป็นอย่างไร

๒. ศึกษาการทำงานของระบบการชำระเงินดังกล่าวในปัจจุบันว่า เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไร โดยเฉพาะในด้านการอำนวยความสะดวกให้แก่ เศรษฐกิจด้านต่างประเทศของประเทศในการชำระเงินกับต่างประเทศ

๓. ศึกษาถึงปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของระบบการชำระเงินค้ำกลาง เพื่อเสนอแนะช่องทางในการปรับปรุงและแก้ไข

### วิธีดำเนินการวิจัย

ผู้เขียนได้ดำเนินการวิจัยโดยการศึกษาค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ รวบรวมข้อมูลที่ได้แล้วมาวิเคราะห์ เพื่อให้ทราบถึงข้อเท็จจริงของระบบการชำระเงินที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและเพื่อศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้น แล้วจึงสรุปผลของการวิจัยและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังนั้นเป็นอุปสรรคต่อระบบการชำระเงินค้ำกลาง

การศึกษาค้นหาข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ ผู้เขียนได้รับข้อมูลมาจากแหล่งต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่จะได้มาจากธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งสามารถจะแบ่งการศึกษาข้อมูลออกได้ดังนี้คือ

๑. จากการศึกษาค้นคว้าหนังสือตำราทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องที่ทำการศึกษาอย่างกว้างขวาง

๒. ศึกษาจากวารสาร บทความ รายงาน สิ่งพิมพ์และเอกสารต่าง ๆ โดยเฉพาะจากธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวและความเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะระหว่างเวลาที่ผู้เขียนทำการศึกษาอยู่ ให้ได้ข้อมูลที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์มากที่สุด นำมาเพิ่มเติมการเขียนเพื่อให้วิทยานิพนธ์เรื่องนี้เป็นไปโดยสมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่ผู้เขียนสามารถจะติดตามข้อมูลได้

๓. ศึกษาข้อมูลจากผลของการสำรวจและการศึกษาวิจัยของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งจะช่วยให้ทราบข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติของตัวแปรอนุญาต โดยเฉพาะธนาคารรับอนุญาตและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพอกำนำเข้าและส่งออก เช่นการรับจ่ายเงินตราต่างประเทศในปัจจุบัน ข้อคิดเห็นและอุปสรรคต่าง ๆ ของระบบการชำระเงินที่เกิดขึ้นแก่ศอกค้าทั่วไปในปัจจุบัน เป็นต้น ข้อมูลที่ได้รับในส่วนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผลมาจากการสำรวจโดยการออกแบบสอบถามไปยังบุคคลต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่ และจากการรวบรวมตัวเลขข้อมูลจากเอกสารจำนวนมากมาย ซึ่งในบางครั้งจะต้องทำการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหลายแสนฉบับ เพื่อให้ได้ข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริง

๔. จากการสัมภาษณ์บุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของฝ่ายการต่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย การศึกษาข้อมูลในส่วนนี้เพื่อให้ทราบถึงข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการทำงานของระบบโดยทั่วไป ตลอดจนถึงจุดมุ่งหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยในการกำหนดวิธี การ ออกกฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคคลที่เกี่ยวข้องฝ่ายต่าง ๆ ทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่ของธนาคารเอง ก้าวหน้ารับอนุญาตและพอกาประชาชนโดยทั่วไป

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

การศึกษาวិทยานิพนธ์เรื่องนี้ ผู้เขียนคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ที่สำคัญอย่างปึง ๒ ประการคือ

๑. เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้เข้าใจถึงข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการทำงานและทราบถึงผลของการทำงานจากระบบการชำระเงินกับต่างประเทศ เพราะมีส่วนเกี่ยวข้องกัชีวิตความเป็นอยู่ทั้ง โดยทางตรงและโดยทางอ้อม สำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการชำระเงินกับต่างประเทศ โดยเฉพาะในวงการค้าและการธนาคาร หรือผู้ที่ต้องการทำการศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับเรื่องนี้ ผลของการศึกษาดังกล่าวนี้น่าจะเป็นประโยชน์เป็นพิเศษ เพราะยังมีใ้มีการศึกษาคนควาและรวบรวมข้อเท็จจริง เกี่ยวกับเนื้องนี้้อย่าง เป็นระบบและครบถ้วนมาก่อน

๒. เพื่อเสนอแนะแนวทางต่อผู้รับผิดชอบในการแก้ไขอุปสรรคและข้อขัดข้องอันมีผลกระทบกระเทือนประสิทธิภาพของระบบการชำระเงินกับต่างประเทศในปัจจุบัน เพื่อให้การทำงานจากระบบการชำระเงินดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพและยุติธรรม อันจะเป็นผลคือความเจริญก้าวหน้าทางการค้าการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ และความอยู่ดีกินดีของประชาชน